

Dấu ấn người lính quân hàm xanh

Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" của Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh ngày càng đi vào nề nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Gần bó với nhân dân, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đứng chân là truyền thống, việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý. Trung tá Phạm Tiến Luật, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Lý chia sẻ: Từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Thái Đô thi công 250m² đường bê tông nông thôn, 80 ngày công lao động và 10 triệu đồng tiền mặt; ủng hộ xã Thụy Trường 8 triệu đồng xây dựng nông thôn mới. Đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị của huyện tổ chức chiến dịch "Hàng làm sạch biển" tại cồn Đen với hơn 300 người tham gia. Ngoài ra, hàng tháng đoàn viên thanh niên của đơn vị còn tích cực phối hợp tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên các tuyến đường thuộc hai xã Thái Đô và Thái Thượng...

Từ cuộc vận động, công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BDBP tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 5 năm qua, đánh giá chất lượng hàng năm của BDBP tỉnh đều có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trên 70% đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động, nhiều năm liền Đảng bộ BDBP tỉnh được công nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

(Đại tá Nguyễn Văn Thủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh)



Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Cùng với Đồn Biên phòng Trà Lý, những con đường quân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh của các cơ quan, đơn vị BDBP tỉnh đã ra đời, mang theo niềm tin yêu, sự kính trọng của nhân dân, sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong 5 năm (2014 - 2019), BDBP tỉnh đã huy động gần 1.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ và ủng hộ trên 300 triệu đồng thực hiện phong trào "BDBP chung sức xây dựng nông thôn mới".

Đại tá Nguyễn Đình Hân, Phó Chính ủy BDBP tỉnh cho biết: Cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh luôn kiên trì bám dân, bám địa bàn, không ngừng vun đắp, gìn giữ mối quan hệ đoàn kết máu thịt với quần chúng nhân dân; đồng thời, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân. Điển hình là các phong trào, mô hình: "BDBP chung sức xây dựng nông thôn mới", "Nâng bước em tới trường", "Tay kéo địa bàn, không ngừng vun đắp, gìn giữ mối quan hệ đoàn kết máu thịt với quần chúng nhân dân và kết hợp"... BDBP tỉnh đã và đang phụng dưỡng 1 mẹ Việt Nam anh hùng, đỡ đầu 22 học sinh ở khu vực biên giới với số tiền 80 triệu đồng mỗi năm; phối hợp với Sở Y tế, Đại học Y

thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" lan tỏa vào cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ. Cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động, BDBP tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh; đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới biển chấp hành nghiêm chỉnh sách pháp luật, tham gia tích cực, hiệu quả công tác xây dựng cơ sở chính trị địa phương. Đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã duy trì, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với Huyện ủy Thái Thụy và Huyện ủy Tiên Hải, các đồn, hải đội với đảng ủy 14 xã, thị trấn ven biển. Ngoài ra, BDBP tỉnh còn thực hiện chương trình phối hợp, kết nghĩa với 22 sở, ngành, đoàn thể, MTTQ các cấp.

Qua chương trình phối hợp, kết nghĩa, các đơn vị, các tổ chức, cá nhân thường xuyên quan tâm ủng hộ về vật chất, tinh thần cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng chí Phó Chính ủy BDBP tỉnh nhấn mạnh: 5 năm qua, MTTQ tỉnh đã vận động ủng hộ quỹ "Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc" được trên 5,1 tỷ đồng, triển khai đóng mới tàu ST01 tăng BDBP tỉnh phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Các cơ quan, doanh nghiệp, MTTQ các huyện, thành phố ủng hộ xây dựng mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, công trình nước sạch và khám bệnh cho cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 600 triệu đồng. Cùng với đó, BDBP tỉnh đã tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Từ năm 2014 đến nay, BDBP tỉnh đã xác lập và đấu tranh thành công 7 chuyên án và 29 kế hoạch nghiệp vụ, bắt 36 vụ/57 đối tượng, thu giữ hàng trăm gam heroin, gần 2.000kg pháo nổ và nhiều loại vũ khí khác; phát hiện, ngăn chặn, xử phạt vi phạm hành chính 152 vụ/278 đối tượng, bán đầu giá tang vật và thu nộp ngân sách nhà nước hơn 7 tỷ đồng...

7 năm đồng hành cùng sĩ tử



Những suất cơm trưa được các tình nguyện viên chữ thập đỏ nấu riêng cho các thí sinh ở xa.

Chúng tay góp sức cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, đạt kết quả cao, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã huy động đồng đảo lực lượng cán bộ, tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi tại 2 điểm thi gồm Trường THPT Hùng Vương và Trường THPT Nguyễn Trãi. Sự nhiệt huyết, tận tâm của các tình nguyện viên, 7 năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư luôn là đơn vị đi đầu trong 8 hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố về công tác tiếp sức cho sĩ tử ở mỗi kỳ thi THPT.



Tình nguyện viên phục vụ nước uống miễn phí cho người nhà thí sinh.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, chúng tôi mới cảm nhận rõ được sự hồi hã, tất bật của hơn 50 tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư. Mỗi người một việc nhưng đều chung một mục đích là tiếp sức cho các thí sinh. Nhiệm vụ chính của các tình nguyện viên là hướng dẫn, tư vấn quy chế, bảo vệ đồ đạc của thí sinh; phối hợp cùng với lực lượng an ninh bảo đảm an toàn khu vực thi; đón tiếp thí sinh tại các điểm giao thông quan trọng, hướng dẫn địa điểm ăn uống bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết một số tình huống phát sinh có thể xảy ra... Những cử chỉ ân cần hồi hã, động viên, phát nước miễn phí của các tình nguyện viên áo đỏ đã tạo nên những hình ảnh đẹp, làm vững tâm các thí sinh tham dự kỳ thi. Em Trần Xuân Vinh, một tình nguyện viên tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Xuất phát từ sự đồng cảm và hiểu được tâm lý của phụ huynh và học sinh cho nên năm nay là năm thứ 4 em tham gia tiếp sức mùa thi tại kỳ thi THPT quốc gia. Những năm tới, em sẽ tiếp tục tham gia tiếp sức mùa thi cùng Hội Chữ thập đỏ để khuấy động phong trào và từ đó cũng tuyên truyền nhiều bạn trẻ khác cùng tham gia.

Chương trình tiếp sức mùa thi của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư năm nay, ngoài sự tham gia của các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư thì còn có sự tham gia của nhóm tình nguyện viên Học viện An ninh nhân dân. Em Phạm Thiện Nhân, nhóm trưởng của nhóm chia sẻ: Mọi năm, nhóm chúng em đều tổ chức tiếp sức mùa thi trên địa

bàn Hà Nội. Nhưng sau khi biết được hoạt động ý nghĩa này của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư nên chúng em đã quyết định về đây để cùng tham gia, giúp các thí sinh có đầy đủ điều kiện để tham dự kỳ thi an toàn, thuận lợi. Em Hoàng Thảo Nhi, xã Bách Thuận chia sẻ: Nhà em học cùng với lực lượng an ninh bảo đảm an toàn khu vực thi; đón tiếp thí sinh tại các điểm giao thông quan trọng, hướng dẫn địa điểm ăn uống bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết một số tình huống phát sinh có thể xảy ra... Những cử chỉ ân cần hồi hã, động viên, phát nước miễn phí của các tình nguyện viên áo đỏ đã tạo nên những hình ảnh đẹp, làm vững tâm các thí sinh tham dự kỳ thi. Em Trần Xuân Vinh, một tình nguyện viên tiêu biểu của Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Xuất phát từ sự đồng cảm và hiểu được tâm lý của phụ huynh và học sinh cho nên năm nay là năm thứ 4 em tham gia tiếp sức mùa thi tại kỳ thi THPT quốc gia. Những năm tới, em sẽ tiếp tục tham gia tiếp sức mùa thi cùng Hội Chữ thập đỏ để khuấy động phong trào và từ đó cũng tuyên truyền nhiều bạn trẻ khác cùng tham gia.

TẮT ĐẠT



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý tham gia làm sạch biển.

CÔNG AN HUYỆN KIẾN XƯƠNG ĐẤU TRANH QUYẾT LIỆT VỚI TỘI PHẠM MA TÚY

Thời gian qua, Công an huyện Kiến Xương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đánh mạnh vào tội phạm ma túy, không để phát sinh đối tượng nghiện mới, không để hình thành các đường dây, tụ điểm và điểm ma túy phức tạp. Trung tá Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Theo thống kê gần đây nhất, trên địa bàn huyện Kiến Xương có 439 người nghiện ma túy. Với số người nghiện nhiều, lại giáp ranh với các địa bàn phức tạp: thành phố Thái Bình, huyện Tiên Hải, huyện Thái Thụy, do đó, nhiều thời điểm đối tượng buôn bán ma túy ở các nơi đã đạt về Kiến Xương để ẩn náu và hoạt động. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này, thời gian qua, Công an huyện đã chủ động

tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tập trung rà soát, nắm tình hình, địa bàn và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội ma túy để phát hiện, đấu tranh; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn và công an các địa bàn giáp ranh trao đổi thông tin, hỗ trợ đấu tranh, ngăn chặn ma túy. Công an huyện còn tham mưu cho chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp với công an các xã, thị trấn đẩy mạnh các phong trào: "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân phòng, chống ma túy"... Trong đó, đã tổ chức nhiều buổi tuyên

truyền về tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người cũng như thông tin về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, không để xảy ra các hành vi phạm pháp. Tập trung đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy, không để xảy ra các hành vi phạm pháp ma túy, tuy nhiên, tội phạm ma túy vẫn tìm mọi cách để hoạt động, tập trung ở địa bàn thị trấn Thanh Nê, các xã Vũ Quý, Vũ Ninh, Bình Thanh... Thời gian qua, cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tránh xa tệ nạn

ma túy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường bám cơ sở, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, qua đó phát hiện các băng, nhóm tội phạm ma túy, các thủ đoạn và cách phòng ngừa, đấu tranh; chủ động phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra điểm phức tạp về ma túy. Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Kiến Xương không xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến ma túy, không để xảy ra tội phạm ma túy hoạt động lộ liễu, trắng trợn, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp. 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện phát hiện 19 vụ liên quan đến ma túy, đã khởi tố 15 vụ, 16



Công an huyện Kiến Xương đấu tranh với đối tượng trồng cây thuốc phiện.

đối tượng, thu giữ 2,8061 gam heroin, 7,346 gam ma túy tổng hợp, 3,195 gam thuốc phiện và 364 cây thuốc phiện. Tính riêng trong đợt cao điểm từ đầu tháng Hoàng, xã Vũ Lễ (Kiến Xương), 6 đến nay, Công an huyện đã bắt 5 vụ, triệt xóa 1 điểm ma túy phức tạp. Điển hình: hồi 11 giờ ngày 1/6, tổ công tác Công an huyện đã bắt quả tang Phạm Văn Thiện, sinh năm 1994, trú

thôn Đắc Chúng Trung, xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) có hành vi tàng trữ 0,226 gam heroin; hồi 15 giờ ngày 10/6, tại thôn Trình Hoàng, xã Vũ Lễ (Kiến Xương), Công an huyện bắt quả tang Đoàn Văn Quân, sinh năm 1986, trú xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) có hành vi bán trái phép 1 túi Methamphetamine trọng lượng 0,866 gam cho

Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1977, trú thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên (Kiến Xương); hồi 13 giờ ngày 18/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Thanh Nê bắt quả tang Vũ Văn Đồng, sinh năm 1969, trú khu Đông Trung (thị trấn Thanh Nê) cùng 2 đối tượng nghiện sử dụng ma túy tại nhà. Khám xét trên người và tại nhà đối tượng, lực lượng công an thu giữ 16 gói heroin với trọng lượng 0,50 gam và 3,191 gam thuốc phiện. Vũ Văn Đồng là đối tượng ma túy phức tạp tại địa bàn với 3 tiền án về tội ma túy.

Theo nhận định, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, do đó, để đấu tranh với loại tội phạm này, thời gian tới, Công an huyện Kiến Xương tiếp tục triển khai đồng bộ các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, quyết tâm không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp.